



1 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งข้อมูลการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ปีการศึกษา 2564

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ **12 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564** ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ นั้น ในการนี้ โรงเรียนขอแจ้งข้อมูลขั้นตอนการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำกองร้อย ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สำหรับเป็นช่องทางในการรับทราบข้อมูลการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน และช่องทางการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเริ่มเรียนในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยสแกนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามระดับชั้นปี จาก QR CODE ดังนี้



QR-CODE กองร้อย 2162
สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2



QR-CODE กองร้อย 3124
สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

2. เมื่อนักเรียนเข้ากลุ่มไลน์แล้ว ต้องกรอกข้อมูลใน Google Form ให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนต้องได้รับการฝึกครบทุกสัปดาห์ ในกรณีที่มีการลาจะต้องเรียนชดเชยตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกำหนด (บางวิชาเรียนจะไม่มีการเรียนชดเชย)

4. การเรียนออนไลน์ **นักศึกษาวิชาทหารทุกคนไม่สามารถขาดเรียนได้** โดยการเรียนจะเรียนผ่านโปรแกรม Facebook Live ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนใช้ชื่อ - นามสกุล ของตนเอง (ภาษาไทย) และ E-mail ตามที่ได้ส่งใน Google Form โดยนักศึกษาวิชาทหารจะต้องลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย และทำแบบทดสอบผ่าน Google Form ทุกครั้ง ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ก่อนลงชื่อออกจากห้องเรียนออนไลน์

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 087-918-5952 หรือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อนพัทธ์ กิตติ์นพศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 094-090-5681

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

